

ที่ อว 8614/ ๘ ๒1๙๙



คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

๒๖ สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมและกำหนดการ

ด้วยสาขาบริหารทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย และกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กำหนดจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริหารทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให้มีความรู้และเข้าใจหลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องการปรับขนาดยาในผู้ป่วยแต่ละราย สามารถออกแบบขนาดยาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยากับผู้ป่วย สามารถติดตามผลการรักษาหลังจากผู้ป่วยได้รับการปรับขนาดยาในเลือด และรวบรวมข้อมูลการติดตามระดับยาในเลือดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรจากแหล่งอื่น ๆ ที่สนใจ จำนวน 4 คนต่อรอบ

ในการนี้ คณะฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลา และให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางออนไลน์ที่ QR CODE ด้านล่าง และชำระเงินค่าลงทะเบียน ชื่อบัญชี “โครงการบริการวิชาการชุดที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เลขที่บัญชี 079-1-72248-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม ประเภทออมทรัพย์ และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ อีเมล: rxsu.contact@gmail.com หยอดเช็ครับสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา อรวิเชียร หมายเลขโทรศัพท์ 08-9918-3921

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

R. Cat

(อาจารย์ ดร. เภสัชกรปริญญา จักรสมิทธานนท์)

รองคณบดีฝ่ายการจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน

ปฏิบัติการแทน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ 08-9918-3921

